

ที่ ศธ ๐๒๖๘/๕๕๓๖



งานเลขานุการคณะกรรมการ
คัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัล
สมเด็จพระเจ้าฟ้ามาหัจกรี จังหวัดเชียงราย
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
ถนนสนามบิน อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย ๕๗๐๐๐

๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑

เรื่อง การคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จพระเจ้าฟ้ามาหัจกรี จังหวัดเชียงราย ครั้งที่ ๓ ปี ๒๕๖๒

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จพระเจ้าฟ้ามาหัจกรี
จังหวัดเชียงราย ครั้งที่ ๓ ปี ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่ จังหวัดเชียงราย โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ในฐานะกรรมการและเลขานุการ
คัดเลือกครู ระดับจังหวัด ดำเนินการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จพระเจ้าฟ้ามาหัจกรี จังหวัด
เชียงราย (Princess Maha Chakri Award) ครั้งที่ ๓ ปี ๒๕๖๒ เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติครูผู้สร้าง
เปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์ และสร้างคุณภาพต่อการศึกษาในประเทศ โดยมีสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้
และคุณภาพเยาวชน (สสค.) เป็นหน่วยสนับสนุนและประสานงาน นั้น

ในการนี้ กระบวนการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จพระเจ้าฟ้ามาหัจกรี
จังหวัดเชียงราย เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย โดยคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควร
ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จพระเจ้าฟ้ามาหัจกรี จังหวัดเชียงราย จึงประกาศรายชื่อครูผู้ได้รับการคัดเลือก
ตามรายละเอียดที่ส่งมาด้วย จึงขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์ในส่วนที่เกี่ยวข้องให้ทราบโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายปรีชา พันกุลนนท์)

ประธานคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทาน
รางวัลสมเด็จพระเจ้าฟ้ามาหัจกรี จังหวัดเชียงราย

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย

กลุ่มบริหารงานบุคคล งานครูสภา

โทร. ๐-๕๓๗๒-๗๒๓๐ โทรสาร ๐-๕๓๗๒-๗๒๓๐



ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาวชิรี จังหวัดเชียงราย
เรื่อง ประกาศรายชื่อครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาวชิรี จังหวัดเชียงราย
ครั้งที่ ๓ ปี ๒๕๖๒

ตามที่ จังหวัดเชียงราย โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ในฐานะกรรมการและเลขานุการคัดเลือกครูฯ ระดับจังหวัด ดำเนินการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาวชิรี จังหวัดเชียงราย (Princess Maha Chakri Award) ครั้งที่ ๓ ปี ๒๕๖๒ เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติครูผู้สร้างความสำเร็จเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์ และสร้างคุณูปการต่อการศึกษาในประเทศ โดยมีสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) เป็นหน่วยสนับสนุนและประสานงาน นั้น

ในการนี้ กระบวนการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาวชิรี จังหวัดเชียงราย เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อครูที่ได้รับการคัดเลือก จำนวน ๓ ราย ตามสัดส่วนของจังหวัดเชียงราย เรียงตามลำดับ ดังนี้

๑. นางกาญจณีย์ ธีระเดช ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๑
๒. นายประดิษฐ์ ธรรมราช ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านท่าข้าม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๔
๓. นางพราวพิมล ศรีไชยวงศ์ ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนแม่อมฤวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๑

อนึ่ง ผู้ใดที่เห็นว่าครูผู้ได้รับการคัดเลือกรายชื่อโดยขาดคุณสมบัติ สามารถทักท้วงผลการคัดเลือกไปยังคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาวชิรี จังหวัดเชียงราย ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ภายใน ๑๐ วันทำการ นับแต่วันประกาศรายชื่อ โดยจัดทำเป็นหนังสือ ระบุชื่อ นามสกุล ที่อยู่ ของผู้ทักท้วงและลงลายมือชื่อของผู้ทักท้วง โดยแสดงข้อเท็จจริงให้เห็นชัดว่า ประสงค์จะทักท้วงครูที่ได้รับการคัดเลือกรายชื่อใด หากมีเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับข้อทักท้วงให้ส่งไปประกอบการพิจารณาด้วย และการพิจารณาวินิจฉัยข้อทักท้วงของคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาวชิรี จังหวัดเชียงราย ถือเป็นที่สุด

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑

(นายปรีชา พันนกุลนonth)

ประธานคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทาน
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาวชิรี จังหวัดเชียงราย